



พระบรมราชโองการ  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ณ สวนอัมพร  
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2522\*

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวาระที่สอง และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงาน ว่า กิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขตปทุมวันกับวิทยาเขตบางแสน ดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุก ๆ ด้าน

เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การให้การศึกษาโดยความหมายรวบยอด หมายถึงการช่วยให้บุคคลค้นพบวิถีดำเนินชีวิตที่ไปสู่ความเจริญและความสุข ผู้สอนมีหน้าที่หาความรู้และวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีมาให้ศิษย์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ให้ก้าวหน้า และดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดีจนบรรลุจุดหมาย ในการนี้ หากผู้สอนมีอุปนิสัยหรือวิธีการอันแยบคายแล้ว จะช่วยให้การสอนได้ผลและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ วันนี้ จะพูดกับท่านทั้งปวงถึงการใช้อุปนิสัยอันแยบคายในการใช้ตำราซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเรียนการสอน

ตำราว่าด้วยวิชาการต่าง ๆ และวิชา ย่อมมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะมีผู้รู้ผู้ชำนาญการต่าง ๆ มาก ผู้รู้ผู้ชำนาญการเหล่านั้น แต่ละคน แต่ละคน ยังรู้ถนัดจัดเจนไปในแง่มุมต่าง ๆ อีก จึงต่างเขียนต่างแต่งตำราออกมาเผยแพร่กัน จนอ่านไม่หมด ใช้ไม่ทั่ว กระทั่งเกิดปัญหาขึ้น เช่นกันว่า ตำราสอนอ่านเขียนแบบเก่าไม่เร้าความสนใจต้องเลิกใช้ มาใช้ตำราใหม่ที่น่าสนใจ เป็นต้น ซึ่งทำความลำบากให้พอสมควร ทั้งในแง่วิชาการและแง่การประหยัด ที่จริงควรจะคิดกันบ้างว่า ผู้ที่เขียนตำราใหม่ ก็รู้หนังสือมาได้ด้วยตำราเท่านั้นเอง และการให้เปลี่ยนใช้ตำราใหม่โดยมิได้แจกให้เปล่านั้น บางกรณีเด็ก ๆ ไม่มีโอกาสจะซื้อหามาเรียนได้จริง ๆ ที่ถูก ควรจะได้คิดกันให้ดีกว่า วิชาการนั้นเป็นเรื่องของความจริงที่มีอยู่เป็นกลาง ตำราเล่มไหนก็เก็บเอาความจริงนั้นมากแล้ว ด้วยเนื้อหาสาระอันมีอยู่โดยนัยเดียวกัน จะต่างกันไปที่ด้วยผู้แต่งมีวิธีอธิบายต่างกัน หรือเน้นหนักในบางแง่บางมุมต่างกัน

---

\*เป็นวันที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร



หรือแทรกเสริมส่วนหนึ่งส่วนใดให้พิสดารออกไปบ้างเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้มีอุบายอันแยบคาย ย่อมไม่เห็นความสำคัญของตำรายิ่งไปกว่าเนื้อหาวิชา เมื่อมีตำราเล่มหนึ่งอยู่แล้วย่อมสามารถใช้ตำราเล่มเดิมนั้นเป็นหลักต่อไปได้ ส่วนใดเกินต้องการก็ข้ามเสีย ส่วนใดขาดตกบกพร่องก็เสริมให้ ก็จะทำให้ตำราเล่มเดิมคงประโยชน์อยู่เต็มที่ ทั้งจะขจัดปัดเป่าปัญหาเรื่องขาดตำรา หรือขาดเงินซื้อตำราใหม่ไปได้ จึงใคร่ขอให้บัณฑิตทั้งหลายนำวิธีการปฏิบัติตามนัยนี้ไปพิจารณาใช้ให้ได้ผลในงานของท่าน

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีความสุข ความสวัสดิ์ พร้อมทั้งความสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งงามจงทุกประการ